

Xây dựng các gắn với phát tr



Vườn dâu ở Nhơn Ái. Ảnh: Thanh Sơn



Lãnh đạo huyện thăm vườn nhãn Idol tại xã Nhơn Nghĩa. Ảnh: Thanh Sơn



Vú sữa Giai Xuân. Ảnh: Thanh Sơn

Theo các chuyên gia nhận định: Kinh tế vườn được xác định đóng vai trò chủ lực trong sản xuất nông nghiệp và đang phát triển rất mạnh ở huyện Phong Điền. Trên cơ sở đó, lĩnh vực du lịch bước đầu được huyện quan tâm phát triển đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Số khách đến tham quan tăng rõ rệt qua từng năm, đặc biệt mấy năm gần đây, lượng khách năm sau tăng xấp xỉ gấp đôi so năm trước, mang về doanh thu ngày càng khả quan cho các cơ sở làm du lịch ở địa phương, nhất là hàng chục điểm vườn làm du lịch sinh thái.

Ngay từ những năm đầu huyện đẩy mạnh chỉ đạo khai thác du lịch, thương hiệu dâu Hạ Châu nức tiếng gần xa đã đồng hành và đóng góp đáng kể vào tiến trình phát triển rất nhanh của ngành công nghiệp không khói ở Phong Điền.

Nhìn chung các năm qua, bà con nhà vườn đều có thu nhập phấn khởi với cây dâu Hạ Châu. Từ khi có chủ trương của huyện về làm du lịch, những vườn dâu Hạ Châu đã giúp cho các nhà vườn mở ra làm du lịch sinh thái tăng thêm thu nhập trên cùng diện tích. Anh Trần Thiện Cảnh – Vườn du lịch sinh thái – bánh hỏi mặt võng Ứt – Dzách cho biết: “*hưởng ứng phát động của huyện, gia đình tôi mở ra làm du lịch. Khoảng 1 ha dâu Hạ Châu và nghề truyền thống bánh hỏi mặt võng độc đáo là sản phẩm du lịch đặc trưng của gia đình, hấp dẫn ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng thức*”.



Thu hoạch dâu Hạ Châu. Ảnh: Thanh Sơn

Vùng trái cây đặc sản - điểm du lịch

✱ PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỂN

Có lịch sử lâu đời và nổi tiếng là vùng đất quanh năm cây lành trái ngọt, huyện Phong Điền ngày càng được rất đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn làm điểm đến tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng... Và không khí những ngày cận Tết ở Phong Điền năm nay càng thêm rộn rã, vui tươi, nhất là các nhà vườn trồng cây ăn trái đặc sản gắn với làm du lịch sinh thái.

Đặc trưng của địa phương là quanh năm đều có những khu vườn cây ăn trái đặc sản sum suê, trĩu quả. Toàn huyện có 7.200 ha cây ăn trái, trong đó có 6.200 ha đang trong giai đoạn cho trái với tổng sản lượng năm 2017 ước đạt 78.400 tấn, đặc biệt các vùng chuyên canh dâu Hạ Châu ở Nhơn Ái, nhãn ở Nhơn Nghĩa, sầu riêng ở Tân Thới, vú sữa ở Giai Xuân... luôn là điểm nhấn thu hút ngày càng đông đảo du khách từ khắp nơi về Phong Điền tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng.

Ước tính cả năm, xấp xỉ 1,1 triệu lượt du khách đến tham quan Phong Điền, tăng 42,5%, mang lại doanh thu 216 tỷ 556 triệu đồng, tăng trên 30% so năm 2016.

Có thể nói kinh tế vườn ngày càng phát triển thì lĩnh vực du lịch ở huyện Phong Điền càng thêm khởi sắc.

Các điểm vườn làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp, thế mạnh về cây ăn trái theo đó cũng được khai thác tốt hơn. Nổi bật những năm gần đây là du khách đến Phong Điền vào thời điểm nào trong năm cũng có trải nghiệm thú vị tại các vườn cây ăn trái vì các điểm vườn làm du lịch mở rộng liên kết với bà con nông dân trồng cây ăn trái đặc sản trong vùng để phục vụ du khách.

Phòng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn huyện luôn tích cực tham mưu thực hiện các giải pháp giúp phát huy thế mạnh kinh tế vườn, góp phần thúc đẩy phát triển ở địa phương.

Điển hình là nâng chất hệ thống đê bao khép kín phục vụ sản xuất nông nghiệp và các giải pháp nâng cao chất lượng, sản lượng trái cây đặc sản ở các vùng chuyên canh. Riêng năm nay, Ngành Nông nghiệp huyện triển khai 08 công trình nâng cấp, duy tu trên 18.170m ở các tuyến kênh thủy lợi, gần 100 cống đập với tổng mức đầu tư là 8 tỷ 700 triệu đồng; tham mưu phối hợp thực hiện Chiến dịch Thủy lợi - Giao thông - Môi trường, nâng chất tiêu chí nông thôn mới với kết quả: dọn cỏ, khai thông dòng chảy trên 73.300m, phát quang 69.500m giao thông nông thôn, đắp trên 130 đập, nâng cấp, làm mới 21.350m đường, gần 30 cây cầu giao thông nông thôn... ước trị giá nhân dân đóng góp gần 8 tỷ 170 triệu đồng và 10.600 ngày công lao động.

Song song đó, Ngành triển khai 10 lớp dạy nghề lao động nông thôn, tổ chức trên 180 cuộc tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật với khoảng 5.800 bà con nông dân tham dự góp phần để giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.999 tỷ đồng, đạt trên 105% kế

hoạch; đồng thời, đơn vị triển khai hỗ trợ gần 29.220 cây giống các loại như nhãn Idol, nhãn Mỹ, bưởi, cam mật không hạt... trị giá 400 triệu đồng, phối hợp Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ thêm được 3.600 cây Sầu Riêng, 2.200 cây nhãn Idol

Đặc biệt, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 được triển khai ở tất cả các xã, thị trấn cùng với hiệu quả kinh tế vườn được nâng cao, đơn vị phát động bà con nông dân cải tạo gần 676 ha vườn bị suy thoái kém hiệu quả và chuyển diện tích đất ruộng sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Ông Nguyễn Ứt Em - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện nhấn mạnh: "đơn vị tiếp tục tham mưu đồng bộ các giải pháp trong đó có thực hiện nâng chất nông thôn mới tiến tới đô thị sinh thái, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, nâng cao chất lượng sản xuất các vùng cây ăn trái chuyên canh... phát huy tốt hơn nữa thế mạnh vườn cây ăn trái, đặc biệt là xây dựng vườn cây ăn trái kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch sinh thái..."

Trên những con đường rực rỡ sắc xuân dẫn lối vào các khu vườn sum suê trái ngọt, trên 45 điểm vườn du lịch sinh thái ở huyện Phong Điền rộn ràng tiếp đón du khách đến tham quan dịp Tết cổ truyền dân tộc. Lượng du khách đến tham quan, mua sắm và nghỉ dưỡng ngay những ngày đầu năm mới là tín hiệu vui và cũng là nguồn cổ vũ cũng là niềm tin để quê hương Phong Điền ngày càng phát triển bền vững. ☀